



ด่วนที่สุด

ที่ ดศ ๐๑๐๐.๔/๕๗๑๑

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเปิดโครงข่ายขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๑๐๐.๔/๕๕๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
 ๒. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
 ๓. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๔/๒๘๘๒ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เสนอเรื่อง การเปิดโครงข่ายขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) ตามหลักการโครงข่ายเปิด (Open Access Network) มาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และสำนักเลขาธิการคณะกรรมการได้ประสานขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ให้มีความชัดเจนครบถ้วน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป ตามนัยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๐ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๓ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับการบริหารราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้มีข้อมูลที่ชัดเจน ครบถ้วน และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็น ดังนี้

๑. ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

๑.๑ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการโครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) แล้ว มีมติ ดังนี้

๑.๑.๑ เห็นชอบในหลักการโอนทรัพย์สินภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) ให้กับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจำหมู่บ้าน จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ/หรือกองทุน USO ของสำนักงาน กสทช. ระหว่างรอท้องถิ่นรับโอนภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.... และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)

๑.๑.๒ เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอรับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณเพื่อนำไปชำระค่าใช้จ่ายค่าเช่าให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ต่อไป

/๑.๒ สถานะ...

๑.๒. สถานะการโอนทรัพย์สินภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการโอนทรัพย์สินฯ ให้กับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว โดยกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๑๐.๔/๒๘๘๒ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ แจ้งให้ทราบว่า ได้บันทึกข้อมูลบัญชีการโอนทรัพย์สินระหว่างกรมในระบบ New GFMIS Thai ให้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารการบันทึกของกรมบัญชีกลาง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๒. การปรับปรุงข้อเสนอของส่วนราชการต่อคณะรัฐมนตรี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอปรับข้อเสนอของส่วนราชการในหนังสือที่อ้างถึงหน้า ๕ เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา เป็นดังนี้

จากเดิม

“กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) ตามหลักการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network) โดยใช้แนวทางที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายไปให้บริการปลายทาง (Last Mile Access) ยังทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นการใช้โครงข่ายดังกล่าวให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม”

✕ เป็น

“๑. เห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) ตามหลักการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network) โดยใช้แนวทางที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายไปให้บริการปลายทาง (Last Mile Access) ยังทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นการใช้โครงข่ายดังกล่าวให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

๒. รับทราบการโอนทรัพย์สินภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการงบ Big Rock) ให้กับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามมติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

กองการสื่อสารโทรคมนาคม

โทร. ๐๒๑๔๑ ๖๔๕๓ โทรสาร ๐๒๑๔๓ ๘๐๓๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : jurarat.w@mdes.go.th